
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ครั้งที่ 4/๒๕60 
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.0๐ น. 

ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
                                                                                                                       .  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
๑.   นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข     ประธาน 
 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. นางอัญชนา ตราโช      กรรมการ 
 รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
3. นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์     กรรมการ 
      นักบัญชีชำนาญการพิเศษ 
      ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
4. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์     กรรมการ 
 นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ   
 ผู้แทนสำนักงบประมาณ  
5. นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสาวลดาวัลย์ คำภา     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายกุศล แย้มสอาด      กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. นายเอกราช ตรีลพ      กรรมการและเลขานุการ 
      ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร    
 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (ผู้บริหารกองทุนฯ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมฤทธิ์ เขียวขำ      กรมส่งเสริมสหกรณ ์
2. นางสาวกนกพร วรรณนรากุล     กรมส่งเสริมสหกรณ ์
3. นางสาวโสภา บุญฤทธิ์     กรมส่งเสริมสหกรณ ์
4. นางปดารณี ธรรมธร      กรมส่งเสริมการเกษตร 
5. นางสาวรุ่งนภา โบวิเชียร     กรมส่งเสริมการเกษตร 
6. นายวีระ เรืองสุวรรณ     สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 
7. นายเฉลิมพล เอ่ียมจุฬา     สหกรณ์โคนมวังนำเย็น จำกัด 
8. นางสุดา ปั้นประสม      สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
9. นายเมธี  จันต๊ะ      สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
10. นางสาววรินทร วรหาญ     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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11. นายธนวัฒน์ อุดมสิน      สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
12. นางสาวมาดี อโศกธรรมรังสี     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
13. นายดรงค ติระดำรงค์กุล     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
14. นายเอกพัฒน์ วิรัตน์พงษ์     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
15. นางสาวสุจิตรา สารพล     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
16. นางสาวอัจฉรา ศิลาพงษ์     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  - ไม่มี - 

 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕60 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมจำนวน 22 หน้า และจัดส่งให้กรรมการฯ ทุกท่านพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข 
   
มติที่ประชุม 
 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
 
วาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี 3.1 ตัวช้ีวัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด     
      ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ปี 2561 และผลการดำเนินงาน 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนด
เกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจำปี ๒๕61 โดยแบ่งเกณฑ์วัดการดำเนินงานของกองทุนฯ ๔ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียน ประกอบด้วยตัวชี้ว ัดผลการดำเนินงาน ๑3 ตัวชี้วัด โดยผลการดำเนินงานตัวชี้วัดปี 
2561 มีดังนี้ 
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เกณฑ์วัดการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ด้านที่ 1 การเงิน  
ตัวชี้วัดที่ 1.1  ร้อยละของเงินยืมที่ได้รับ

ชำระคืนตามแผนของ
โครงการ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.2  ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่

ได้รับอนุมัติ 

 
- ร้อยละ 100 ของแผน 

ชำระคืนโครงการ 
 
 
- ได้รับอนมุัติตามกรอบวงเงิน

ในปีบัญชี 2561 จำนวน 50 
ล้านบาท 

 
- ได้รับชำระคืนเงินยืมครบถ้วน 

ตามแผนของโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100  
ตามระยะเวลาชำระคืน 

- ได้รับอนุมัติ 1 โครงการ 
จำนวน 22,446,440 บาท 

ด้านที่ 2  การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัดที่ 2.1  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.2  ความสำเร็จของแผนปรับปรุง

คุณภาพบริการ 

 
 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้อยละ 85 

มีความพึงพอใจกองทุนฯ 
- ดำเนินการปรับปรุงการ

ดำเนินงานตามเป้าหมายของ
แผนการปรับปรุงฯ โดยผล
สำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของปีบัญชี 2560  
มีค่ามากกว่าปีที่ผ่านมา 

 

 
 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  การดำเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาล/กระทรวงการคลัง 
3.1.1 การเบิกจ่ายภาพรวมที่
เกิดข้ึนจริงเทียบกับแผนการ
เบิกจ่ายภาพรวม ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
3.1.2 การรายงานการรับ
จ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้
ที่ไมต่้องนำส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน 
 
3.1.3 ดำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 
 

 
- เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม. 
 
 
 
 
 
 
- จัดส่งรายงานการรับจ่าย และ

การใช้จ่ายเงินฯ ให้
กรมบัญชีกลางภายใน 60 วัน 
นับถัดจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

- ไม่มีตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 

 
- เบิกจ่ายงบดำเนินงานร้อยละ 

24.09 ของงบดำเนินงาน 
และงบโครงการ อยู่ระหว่าง
เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ 

 
 
 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
- ไม่มีตัวชี้วัดนี้ 
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เกณฑ์วัดการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 3.2  ร้อยละความสำเร็จในการ
ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของโครงการ 
ตามแผนงาน 

ตัวชี้วัดที่ 3.3  ระดับความสำเร็จในการ 
จัดกิจกรรมเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.4  ระดับความสำเร็จของการ
แก้ไขระเบียบ 

- ร้อยละ 100 ของการติดตาม
การดำเนินงานของโครงการ
ตามแผน 

 
- มีกลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการ

ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนฯ อย่างน้อย 5 
โครงการ และผ่านการอนุมัติ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

 
- แก้ไขระเบียบแล้วเสร็จภายใน

เดือนกันยายน 2561 
 

- ติดตามการดำเนินงานของ
โครงการตามแผนได้ร้อยละ 
25 

 
-  มีกลุ่มเกษตรกรเสนอ

โครงการขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ 3 โครงการ 
และผ่านการอนุมัติแล้ว 1 
โครงการ 

 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดที่ 4.1  บทบาทคณะกรรมการทุน

หมุนเวียน 
1)   การจัดให้มีหรือทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 – 5 ปี) 
และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 
2562 

 
 
 
 

2)   การติดตามระบบการบริหาร
จัดการที่สำคัญ และผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
ทุนหมุนเวียน 

3)   การจัดให้มีระบบประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูงของทุน
หมุนเวียน 

 
 

 
4)   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
- แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 
2562 มีคุณภาพและนำไปใช้ 
ได้จริง ทั้งนี้ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 

- มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่สำคัญทั้งสิ้น 5 ด้าน เป็น
รายไตรมาส 

 
- มีการประเมินผลผู้บริหาร

ระดับสูง (ระดับ 1-3)  
ที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์
ชัดเจนสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และ
เป้าหมายระดับองค์กร 

- มีการเปิดเผยครบถ้วน 10 
ประเด็นขึ้นไป 

 
 
 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานครบ 5 ด้าน ใน
ไตรมาส 1 

 
 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
- มีการเปิดเผยครบถ้วน 11 

ประเด็น 
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เกณฑ์วัดการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

5)  ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุน
หมุนเวียน ของคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

- ทุนหมุนเวียนมีคะแนน
ประเมินผลโดยรวมเท่ากับ 5 
คะแนน หรือมากกว่าปีที่ผ่าน
มา 0.50 คะแนน 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 4.2  การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

1)  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
 
 

 
 

2)   การกำหนดวัตถุประสงค์ 
การบริหารความเสี่ยง 

 
 

 
 
 
 

3)  การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 
 
 
 
 
4)   การประเมินระดับความรุนแรง

ของความเสี่ยงระดับองค์กร 
 
 
 
 
5)   การตอบสนองความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

 
 
- มีการระบุช่องทางรับ 

ข้อร้องเรียนและเสนอ 
แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการ
จัดทำรายงานสรุปนำเสนอ
เป็นรายเดือน 

- มีการจัดทำ/ทบทวนคู่มือ
บริหารความเสี่ยงของทุน
หมุนเวียน โดยมีองค์ประกอบ
ที่ดีครบถ้วน พร้อมได้รับ
ความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

 
-  มีการระบุความเสี่ยงระดับ

องค์กรที่แสดงถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่
เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีท่ี
ประเมินได้ชัดเจน 

- มีการประเมินทั้งโอกาสและ
ผลกระทบครบทุกความเสี่ยง 
รวมถึงมีการจัดทำแผนภาพ
ความเสี่ยงระดับองค์กร 

 
 
- กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง

ครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับ
องค์กร โดยมีการวิเคราะห์ 
Cost-Benefit ในแต่ละ
ทางเลือก และได้รับ 
ความเห็นชอบจาก 

 
 
- ดำเนินการแล้ว 
 
 
 
 
- คู่มือบริหารความเสี่ยงของทุน

หมุนเวียนมีองค์ประกอบที่ดี
ครบถ้วน และได้รับ 
ความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนฯ ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2560 

-  มีการระบุความเสี่ยงที่แสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัย
เสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า
กับปีที่ประเมินได้อย่าง
ชัดเจน 

- ดำเนินการจัดทำแผนภูมิ
ความเสี่ยง (Risk Matrix) 
พร้อมจัดทำเกณฑ์ในการ
ประเมินระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงประกอบ 
การพิจารณา 

- แผนบริหารความเสี่ยงมีการ
วิเคราะห์ Cost-Benefit ใน
แต่ละทางเลือกและได้รับ
ความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนฯ ครั้งที่ 1/2560 
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เกณฑ์วัดการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

 
 
6)   กิจกรรมควบคุมภายใน 
 
 
 
 
7)   สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
8)   การติดตามผลและการ

ประเมินผล 

คณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน 

- มีการสอบทานรายงานทาง
การเงินและที่ไม่ใช่ทางการ
เงินครบทุกไตรมาสและมีการ
สอบทานเป็นรายเดือนครบ 
12 เดือน 

- ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงได้ครบถ้วนครบทุก
ปัจจัยเสี่ยง และสามารถลด
ความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่
กำหนด 

- มีการประเมิน CSA ครบถ้วน
ทั้งองคก์ร รวมทั้งมีการ
ประเมิน IA ครบถ้วนทุก CSA 
และส่งรายงานการประเมิน
ตามระเบียบ คตง. ข้อ 6  
ได้ภายใน 90 วันนับตั้งแต่ 
สิ้นปีบัญชี 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2560 

- ดำเนินการสอบทานรายงาน
ทางการเงินและที่ไม่ใช่
ทางการเงิน ในเดือน ตุลาคม 
2560 – พฤศจิกายน 
2560   

- ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงได้ครบถ้วนครบ
ทุกปัจจัยเสี่ยง และสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 4.3  การตรวจสอบภายใน 
1) การทบทวนโครงสร้างองค์กร 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการ 
ให้ทุนหมุนเวียนมีผู้ตรวจสอบภายใน 
ประจำทุนหมุนเวียน   
 
 
2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- คณะกรรมการบริหารทุน

หมุนเวียนให้ความเห็นชอบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน 

 
 
- ทุนหมุนเวียน ได้รับการ

ตรวจสอบภายในประจำปี
บัญชีจาก ผู้ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการต้นสังกัด 
และผู้บริหารเงินทุนฯ ได้เข้า
ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ
กับผู้ตรวจสอบภายใน2 และ
ได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่อ 

 
- มีการทบทวนโครงสร้าง

องค์กร โดยได้รับความ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2560  

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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เกณฑ์วัดการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

 
 
3)   การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่

ได้รับจากการตรวจสอบ 
 

 
 

 

คณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน รับทราบ 

- มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
และแก้ไขแล้วได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดและ
รายงานผลดังกล่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนรับทราบ 

 
 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.4  การบริหารจัดการสารสนเทศ 
1)   แผ่นแม่บทสารสนเทศและ

แผนปฏิบัติการสารสนเทศ 
1.1 มีการจัดทำ/ทบทวนแผน

แม่บทสารสนเทศท่ีมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่
สำคัญ 

 
1.2) แผนปฏิบัติการสารสนเทศ 

ประจำปี 2562 มี
องค์ประกอบหลักที่ดี
ครบถ้วน 

   
2) การบริหารจัดการสารสนเทศ 

2.1) ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS) 

2.2) ระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนผู้ใช้บริการภายใน
ทุนหมุนเวียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
- มีการจัดทำ/ทบทวนแผน

แม่บทฯ ที่ตอบสนองและ
สนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์
ทั้งวิสัยทัศน์ภารกิจรวมทั้งกล
ยุทธ์ของทุนหมุนเวียนและมี
การระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง 
4 ประเด็น 

- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่มีองค์ประกอบหลัก 
2 ที่ดีครบถ้วนตามที่กำหนด
และมีองค์ประกอบเพ่ิมเติม 2 
ประเด็น 

 
- ระบบดังกล่าวมีการ

ประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์
แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งาน
ผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ 

 
- มีระบบที่สนับสนุนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และ/หรือสนับสนุนการ
อำนวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ และเป็นการ
สนับสนุนภารกิจหลักของทุน
หมุนเวียนมีการประเมินผล

 
 
 
- ได้รับความเห็นชอบแผน

แม่บทสารสนเทศในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2560 

 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
 
- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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เกณฑ์วัดการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน

ผู้ใช้บริการภายนอกทุน
หมุนเวียน 

 
 
 
 
 

 

ลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่า 
มีผลการดำเนินงานในระดับดี
อย่างต่อเนื่อง 

- มีระบบที่สนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และ/หรือสนับสนุนการ
อำนวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ และเป็นการ
สนับสนุนภารกิจหลักของ 
ทุนหมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์
แสดงว่ามีผลการดำเนินงาน
ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.5  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) มีปัจจัยพื้นฐาน(Fundamental) 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2) การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
2.1) ระดับความสำเร็จในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
 

 
มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน โดยที่ 
- มีโครงสร้างการบริหารงาน 
ทุนหมุนเวียน และคำบรรยาย
ลักษณะงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน 
 
- มีการนำคำบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ไปใช้
เพ่ือสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตาม
มาตรฐานของโครงสร้างการ
ดำเนินงาน 
- มีการนำผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลไปใช้เพื่อ
วางแผนพัฒนารายบุคคลและ
เลื่อนขั้น/ให้ผลตอบแทน 
 
 
 
 
 
 

 
 
- มีโครงสร้างการบริหารงาน 

และได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารฯ ใน
การประชุม ครั้งที่ 3/2560 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2560 

- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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เกณฑ์วัดการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

(1) การดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการฯ 1ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) การจัดทำ/ทบทวนแผน 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปีบัญชี 2562 

มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯประจำปีบัญชี 2561  
ร้อยละ 100 โดยที่ 
- มีผลการดำเนินงานตาม 
แผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่ 
กำหนดไว้ฯ ครบถ้วนทุก 
แผนปฏิบัติการฯและ 
- มีการจัดทำรายงานตาม 
แผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุม
ถึงองค์ประกอบต่างๆอย่าง
ครบถ้วนได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ 
ปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 
- จัดทำ/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติ
การฯ ประจำปีบัญชี 2562 ได้
แล้วเสร็จภายใน ปีบัญชีและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
รวมทั้งมีการสื่อสาร ให้ผู้บริหาร
และหน่วยงานภายใน 
ทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบภายในปีบัญชี 2561 

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
 

 
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
 
 
 
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเห็นที่ประชุม 
 
  กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เสนอแนะ
ว่า ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเงินกองทุนที่ได้รับอนุมัติ ควรแก้ไขข้อความจาก “ที่ได้รับอนุมัติ” เป็น “ที่ได้
อนุมัติ” เนื่องจากกองทุนจะอนุมัติเงินงบประมาณให้กับผู้ที่เสนอขอรับการสนับสนุน ไม่ใช่กองทุนได้รับการ
อนุมัติจากเงินงบประมาณ 
  กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า จะรับไปหารือและดำเนินการแก้ไขข้อความกับทาง TRIS 
เพราะ TRIS เป็นผู้เขียน ซ่ึงในระหว่างนี้ยังสามารถแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นเพียงร่างตัวชี้วัด 
 
มติที่ประชุม 

  รับทราบ 
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วาระท่ี 3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ประจำปี 2561 

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อวันที่   
25 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบแผนการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ประจำปี 2561 จำนวน 3 แผนงาน 
โดยมีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

 
แผน แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1. แผนบริหารความเสี่ยง 1) จดัอบรมการเขยีนโครงการ 300 คน 
 

-จัดการอบรม แล้ว 3 รุ่น มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมแล้ว 160 คน และจะ
ดำเนินการจัดอบรมอีก 3 รุ่น
ภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ 
 

 2) ทบทวนข้อมลูสนิค้าทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบจาก FTA 

ทุกกรอบการค้า 
 

-อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 
 

 3) มอบหมายภารกิจหน้าที่
ภายในหน่วยงาน สศก. เพื่อ
ช่วยสนบัสนุนภารกิจของ
กองทุนฯ 
 

หน่วยงานภายใน สศก. ที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนภารกจิ

กองทุน 

เลขาธิการ สศก. ได้มอบหมาย
หน่วยงานภายในร่วมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ แล้ว 

 4) จดัทำคู่มือบรหิารความ
เสีย่ง ปี 61 และสื่อสารให้
เจ้าหน้าทีไ่ดร้ับทราบ 
 

1 ฉบับ 
 

ดำเนินการแล้ว 

 5) รายงานทางการเงิน ทุกไตรมาส จะดำเนินการรายงานหลังสิ้นสุด
ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป 
 

 6) รายงานไม่ใช่การเงิน ทุกเดือน จัดทำรายงานประจำเดือน ต.ค. – 
ธ.ค. 60 เสนอประธานเรียบร้อย
แล้ว 

 7) อบรมบคุลากร บุคลากรทุกคนไดร้ับการอบรม บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมแล้ว
คนละ 1 หลักสูตร 
 

 8) จดัทำแผนปรบัปรุงคณุภาพ
การให้บริการ 

1 แผน กำหนดจัดการประชุมคณะทำงาน
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการฯ ใน
เดือน ม.ค. 61 
 

 9) จดัทำหนังสือแจ้งเตือนการ
เบิกเงิน 
 

3 โครงการ แจ้งเตือนแล้ว 1 โครงการ 
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แผน แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
 10) จดัทำหนังสือแจ้งเตือน

การชำระเงิน 
12 โครงการ แจ้งเตือนแล้ว 2 โครงการ 

 11) แก้ไขระเบียบกองทุนฯ แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.61 กำหนดจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการแก้ไขระเบียบฯ 
ในเดือน ม.ค. 61 
 

2. แผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ดูแลและบำรุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ ์

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อม
ดูแลระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

 2) ปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (website) 

Website ของกองทุนฯ มีข้อมูล
ที่เผยแพร่ที่ทันสมัย ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพยีงพอสำหรับ
บุคคลทั่วไป 

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง และขณะนี้อยู่ระหว่างการ
วางแผนออกแบบ website เพื่อให้
มีรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายต่อการ
ใช้งาน 
 

 3) ให้บริการวิเคราะห์
โครงการเบื้องต้นผ่านระบบ
เครือข่าย 

มีการให้บริการวิเคราะห์
โครงการผ่านระบบเครือข่าย 
และสามารถแจ้งผลการ
วิเคราะหเ์บื้องต้นภายใน 7 วัน 
 

ได้รับโครงการและแจ้งผลการ
วิเคราะห์เบื้องต้นผ่านระบบ
เครือข่ายแล้ว 3 โครงการ 

 4) ให้ความรู้เกีย่วกับการ
เขียนโครงการผ่านระบบ e-
Service 

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนโครงการผ่านระบบ
เครือข่าย 

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารการ
สอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ผ่าน
ระบบเครือข่าย 
  

 5) พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ 

มีโปรแกรมประยุกต์ที่ง่ายต่อ
การจัดเก็บข้อมูล การสืบค้น 
และรูปแบบการรายงานที่
น่าสนใจ 
 

อยู่ระหว่างการพัฒนา 

3. แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1) กำหนดสมรรถนะการ
ทำงานของบุคลากร 

การปฏิบัติงานประสบ
ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย 
และใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผล
ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม
การทำงานได้อย่างชัดเจน 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 2) กำหนดตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลและการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำป ี

มีการกำหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคล
และประเมินผลการปฏบิัติงาน 
ได้อย่างเป็นธรรม 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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แผน แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
 3) จัดทำโครงสรา้งกรอบ

อัตรากำลัง 
 

มีโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 4) จัดทำคำบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) 

มีคำบรรยายลักษณะงาน ที่
ชัดเจน ทำให้รู้ว่าแต่ละตำแหน่ง 
แต่ละระดับจำเป็นต้องมีองค์
ความรู้ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 5) เตรยีมกำลังคนเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

มีอัตรากำลังที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร ท้ังจำนวน
และสมรรถนะของบุคลากร 
 

อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร
บุคลากรเพิ่มเติม 3 อัตรา 

 6) จัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล 

บุคลากรไดร้ับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพื่อใหม้ี
สมรรถนะตามตำแหน่งหน้าที ่
 

ดำเนินการแล้ว  

 7) สร้างความสมดุลระหว่าง
คุณภาพชีวิตและการทำงาน 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยูใ่นระดับสูง 

จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 
ภายในเดือน ม.ค.61 
 

 8) เสริมสร้างความผาสุกและ
ผูกพัน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อม
การทำงานในระดับสูง 

จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 
ภายในเดือน ม.ค.61 
 

 
ความเห็นที่ประชุม 
 
  กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า อัตรากำลังที่ขาดหายไป  
3 อัตรา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนหรือไม่ ถ้ามีกระทบมาก เห็นควรจัดจ้างอัตรากำลังทดแทน
ในส่วนที่ขาดโดยทันท ีซึ่งไม่ควรใช้เวลานาน 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ทางกองทุนได้แจ้งไปที่ส่วนการเจ้าที่ของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรขอให้ดำเนินการสรรหาบุคคลในตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่เดือนกันยายน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
เร่งติดตามความคืบหน้า 
  กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า การสำรวจความพึงพอใจได้มี
การสอบถามบุคคลใดบ้าง 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า การสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะสอบถาม
เฉพาะบุคลากรภายในกองทุน ส่วนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสอบถามผู้มาใช้บริการกองทุน 
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  กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อสังเกตว่า การสอบถามบุคคลที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกถือเป็นเรื่องสำคัญ และในปัจจุบันกองทุนมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
ปฏิบัติงาน มีการแจ้งผลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงบางครั้งโครงการของกองทุนฯ เกี่ยวข้องกับเกษตรกร ซึ่งไม่
ทราบว่าเกษตรกรมีเครื่องมือสื่อสารกับกองทุนได้มากน้อยแค่ไหน การแจก CD ก็เช่นกัน บางครั้งเกษตรกรไม่รู้
จะเอาเครื่องเล่น CD ที่ไหนเปิด ฝากเป็นข้อสังเกตการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงเกษตรกร  
  ประธาน เสนอแนะว่า ถ้ามีการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้กว้างขวางก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้น 
และสอบถามว่า เรื่องของกรอบ job description และประกาศใหม่ของกระทรวงการคลัง พิจารณาแล้ว 
ไม่ขัดแย้งกันใช่หรือไม่ เพ่ือจะได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ชี้แจงว่า โครงสร้างและ
กรอบอัตรากำลัง เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบแล้ว ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา 
เนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นว่าเป็นเรื่องของเงินเดือนซึ่งจะส่งผลกับภาระผูกพันในระยะยาว อย่างไรก็ดีในบท
เฉพาะกาลของกฎหมายลูกระบุว่าให้ดำเนินการจัดทำโครงสร้างใน 2 ปี นับจากวันที่กฎหมายลูกออก การ
ดำเนินการในเรื่องนี้จะรออีกสักระยะก็ได ้
 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที่ 3.3 สถานการณ์เงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุม ดังนี้ 
  1. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่  
ปีงบประมาณ 2549 – 2561 รวมเป็นเงิน 868 ล้านบาท 
  2. ตั้งแต่ปี 2549 – 30 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงิน
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 797,965,523.28 บาท แยกเป็นเงินยืม
ปลอดดอกเบี้ย 343,254,900.00 บาท และจ่ายขาด 454,710,623.28 บาท  
  3. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กองทุนฯ มีเงินสดจำนวน 239,287,253.34 บาท ใน
จำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่ปี 2549-2561 จำนวน 
29,876,317.50 บาท ดังนั้นกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระ
ผูกพัน 209,410,935.84 บาท 
 
ความเห็นที่ประชุม 
 
  ประธาน สอบถามว่า กองทุนฯ มีการแบ่งเงินออกเป็นกรณีหรือไม่ เช่น กรณีเร่งด่วน หรือเงิน
ในกรณีที่เป็นงานนโยบาย หรือว่าไม่ได้แบ่งไว้ เป็นเงินที่เฉลี่ยใช้เท่ากันหมด 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า กองทุนไม่ได้แบ่งกรณีของการใช้เงินจะใช้เท่ากันหมด แต่
มีสินค้าเป้าหมายในแต่ละปีว่าสนใจตัวไหนซึ่งในปีนี้สนใจในเรื่องของสินค้าข้าว โคนม และโคเนื้อ ซึ่งสินค้าโค
นม โคเนื้อจะเปิดตลาดในปี 2563 ที่จะถึงนี้ จึงต้องเร่งดำเนินการ 
  ประธาน สอบถามว่า วางเป้าไว้อย่างไร มองจากแนวโน้มตลาด ใช่หรือไม่ 
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  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า พิจารณาจาก 1) ผลบังคับใช้จากการทำ FTA 2) จำนวน
ของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าชนิดนั้น 3) ตลาดสินค้าที่จะได้รับผลกระทบ เช่น ในปี 2557 สินค้ามะพร้าวที่ได้รับ
ผลกระทบ เพราะมีการนำเข้าในปริมาณมาก 
  กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอแนะว่า ถ้ามีโครงการเข้ามา ควรเร่ง
ดำเนินการนำเสนอเพ่ือพิจารณา เพราะกระทรวงการคลังมีนโยบายกรณีท่ีไม่ใช้เงินต้องนำเงินส่งคืนคลัง 
  ประธาน สอบถามว่า มีโครงการใหม่เสนอมาท่ีกองทุนฯ หรือไม ่
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า มีโครงการที่เสนอเข้ามา 8 โครงการ จำนวนเงิน 569 
ล้านบาท มากกว่าเงินที่มีอยู่ บางโครงการเสนอมา 100 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กประมาณ 
50 ล้านบาท  
  ประธาน เสนอแนะว่า ลองวางโครงการมาตรฐานของกองทุนฯ ที่คาดว่าจะมีประโยชน์กับ
เกษตรกรรายย่อย โครงการขนาดไม่ใหญ่มาก ถ้าเป็นโครงการขนาดเล็กต้องมีมาตรการในการพัฒนาเงินของ
กองทุนฯ มีการเข้าไปให้คำแนะนำและติดตาม เพ่ือให้เติบโตเป็นกลุ่มเกษตรกรที่แข็งแรง เพราะกลุ่มขนาดเล็ก
จะไปขอกู้เงินจากธนาคารไม่ได้แน่นอน เพราะธนาคารไม่มั่นใจที่จะให้ปล่อยกู้ มีแต่กองทุนฯ ที่จะสามารถ
ช่วยเหลือได้ โดยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เป็นส่วนสำคัญที่สุด จะต้องมีองค์ความรู้และลงไปให้คำแนะนำ 
  กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีหลายกองทุน ถ้าโครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณจำนวนมาก ก็ควรยื่นเสนอขอกับกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ส่วนโครงการที่ ใช้งบประมาณไม่มาก ก็เสนอที่กองทุนนี้  โดยกองทุนช่วยเหลือในรายย่อย  
ซ่ึงเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยแนะนำโครงการ 
  ประธาน เสนอแนะว่า กองทุนฯ นั้น เป็นเหมือนธนาคารขนาดเล็ก เน้นช่วยกลุ่มเกษตรกร
ขนาดเล็ก ถ้ากลุ่มใหญ่ให้ไปขอกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร หรือกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่มีเงินหลายพันล้าน
บาท ถ้าวัตถุประสงค์ที่ขอเงินตรงกับกองทุนไหน ก็ให้คำแนะนำไปแต่ละที่ โดยผู้บริหารกองทุนฯ ควรมีการ
ติดต่อกับกองทุนอ่ืน เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการดูแลกว้างขวางมากขึ้น แต่อย่างไรตาม อย่าให้เงินเหลือมาก
เกินไปไม่อย่างนั้น จะต้องคืนกระทรวงการคลัง และพยายามทำระบบกองทุนให้ได้มาตรฐาน ขอเงินง่าย ซึ่งถ้า
ไดง้บประมาณอย่างต่อเนื่องจะชี้แจงง่าย ถ้าได้บ้างไม่ได้บ้างแสดงว่า การบริหารกองทุนไม่ได้มาตรฐาน 
 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.4 ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตั้งแต่ปี 2549 – 30 พฤศจิกายน 2560 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ 11 
ชนิดสินค้า ได้แก่ กระเทียม ข้าว ชา กาแฟ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคเนื้อ โคนม และสุกร 
เป็นเงิน 797,965,523.28 บาท แยกเป็น 
   -  เงินยืมปลอดดอกเบี้ย  343,254,900.00 บาท  
   -  เงินจ่ายขาด   454,710,623.28 บาท 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้มีการติดตามการชำระคืนเงินยืมและผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ แล้ว
สรุปได้ดังนี้ 
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  1) การส่งชำระคืนเงินยืม 
       ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีโครงการที่ครบกำหนดชำระคืนเงินตามแผนแล้ว 14 
โครงการเป็นเงินจำนวน 130,939,238 บาท และกองทุนฯ ได้รับชำระคืนเงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 
ทั้งนี้กองทุนฯ ยังมีลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระอีกจำนวน 212,345,662 บาท  
  2) ผลการดำเนินงานของโครงการ 
       ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามโครงการจำนวน 17 โครงการ พบว่า โครงการสามารถดำเนินการ
ได้ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้เงิน 
 
ความเห็นที่ประชุม 

  ประธาน เสนอแนะว่า ควรมีการจัดชั้นโครงการที่เข้ามาทั้งหมด แบ่งเป็น เกรด A คือ โครงการที่
ไว้ใจได้ และสามารถขับเคลื่อนได้ เกรด B คือ โครงการที่อาจต้องเฝ้าระวัง และ เกรด C คือ โครงการที่เจ้าหน้าที่
ต้องให้คำแนะนำใกล้ชิด ถ้าจัดระบบกองทุนได้จะสามารถแบ่งเบาภาระโครงการของกองทุนฯ ได้ ส่วนในเรื่องการ
ติดตาม การสอบทาน การขับเคลื่อน ผลประกอบการ และการมีส่วนรวม จะทำให้การดูแลโครงการมีความชัดเจน
มากขึ้น และอธิบายได้ว่า โครงการที่มีอยู่ทั้งหมด มีอะไรน่าสนใจ มีอะไรที่จะต้องติดตาม รวมไปถึงความชัดเจนของ
แต่ละโครงการ 

มติที่ประชุม 

  รบัทราบ 
 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 4.1  แนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ ในระหว่างปรับแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ

การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมดังนี้ 
  1. กระทรวงการคลัง ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558  
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เป็นทุนหมุนเวียน
และต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยจะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ขัดหรือแย้ง 
ให้สอดคล้องตามกฎหมายข้างต้น 
  2. ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 45 
กำหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้นำกฎ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนหมุนเวียนซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้ออก
ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องดำเนินการภายในเวลาไม่
เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
  ในช่วงที่ผ่านมากองทุนฯ ได้นำระเบียบ หลักเกณฑ์ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับมาใช้ไปพลางก่อน และในขณะเดียวกันกองทุนฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 
เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร พ.ศ. .... 
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โดยให้นำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ และฝ่ายเลขานุการได้ส่งร่างระเบียบดังกล่าวให้
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว แต่อย่างไรก็ดีกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2560 ว่า
กระทรวงการคลังได้มีการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
พัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายใน จึงขอให้กองทุนฯ พิจารณาทบทวนการ
กำหนดข้อบังคับให้สอดคล้องตามมาตรฐานดังกล่าวต่อไป  

  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
  ตามบทเฉพาะกาล ม.45 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ของกองทุนฯ ที่มีมาก่อนหน้านี้จะใช้บังคับได้ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับ คือวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2558 ดังนั้น ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กองทุนฯ ใช้บังคับอยู่ ได้สิ้นสุดสภาพใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา  
  ดังนั้น ในระหว่างที่กองทุนฯ ยังไม่มีข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนฯ 
ออกมาใช้บังคับ เพ่ือให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ฝ่ายเลขานุการฯ จะขอนำระเบียบ 
หลักเกณฑ์ของกองทุนฯ ที่มีมาก่อนหน้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน
กองทุนฯ ไปพลางก่อน และแม้ว่าขณะนี้กองทุนฯ จะยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับใดๆ ออกมาใช้บังคับ  
แต่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังคงมีอำนาจในการบริหารงานกองทุนฯ ตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

ความเห็นที่ประชุม 

  กรรมการ (นายกุศล แย้มสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ความตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่บริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความหมายกว้าง ซึ่งตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการที่จะขอนำแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ ที่มีมาก่อนหน้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินงานกองทุนฯ ไปพลางก่อนนั้นสามารถทำได้ เพราะเป็นเพียงการนำแนวทางการปฏิบัติมาใช้  

  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ร่างระเบียบกองทุนฯ 
ที่ร่างเสนอไป กระทรวงการคลังได้ตอบกลับมาว่า ขณะนี้ มีกฎหมายใหม่ออกมาแล้ว ถ้าหากกองทุนฯ ยังยืน
ระเบียบเดิมกรมบัญชีกลางมีความเห็นอย่างไร ขัดหรือไม่ ทำได้หรือไม่ ถ้ายังใช้ระเบียบเดิมอยู่ 
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ชี้แจงว่า เมื่อมีกฎหมายลูก
ออกมา คณะกรรมการกองทุนฯ ต้องกำหนดข้อบังคับการบริหารจัดการภายในที่เกี่ยวข้อง และในระหว่างที่
กำลังดำเนินการออกข้อกำหนด ถ้าระเบียบเดิมไม่ได้ขัดหรือแย้ง ก็สามารถใช้ได้ ทั้งนี้กองทุนได้ส่งร่างระเบียบ
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วซึ่ง กระทรวงการคลังตอบกลับทางกองทุนฯ ว่า การออกร่างระเบียบ ควรรอ
กฎหมายลูก หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนที่จะดำเนินการ ถ้าสามารถใช้เป็นข้อบังคับ ก็จะเป็นอำนาจของคณะ
กรรมการฯ ที่สามารถออกระเบียบได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอแนะว่า ให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
พิจารณาว่าร่างระเบีบบเดิมขัดกับกฎหมายลูกหรือไม่ ถ้าไม่ขัดก็ให้นำเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือดำเนินการ
ต่อไป 
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  ประธาน เสนอแนะว่า ถ้ากองทุนฯ ยังสามารถดำเนินการได้ ก็มอบให้ทางฝ่ายเลขานุการฯ 
ประสานกับกระทรวงการคลังในเรื่องของการปรับแก้ไขระเบียบเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เพราะกองทุนฯ 
ต้องขับเคลื่อนต่อไป จะให้เกิดสุญญากาศไม่ได้ ซึ่งถ้าคณะกรรมการฯ เห็นชอบ ควรให้มีการขับเคลื่อนไปพลาง
ก่อน ส่วนเรื่องระเบียบให้ฝ่ายเลขานุการฯ เร่งดำเนินการ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า กรณีที่ไม่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงการคลังต้อง
นำเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา 
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) เสนอแนะว่า ถ้าระเบียบใด
ที่ยังใช้อยู่ไม่ขัดกับกฎหมายลูกท่ีออกมาก็สามารถใช้ได ้
 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบให้นำแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ของกองทุนฯ ที่มีมาก่อนหน้า
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และ
กฎหมายลำดับรองที่ออกมาใช้บังคับตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว มาใช้เป็นแนวปฏิบัติงานกองทุนฯ ไปพลางก่อน และ
มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ เร่งดำเนินการจัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับของกองทุนฯ ให้สอดคล้อง
ตามกฎหมายดังกล่าว เพ่ือประกาศใช้บังคับโดยเร็วต่อไป 
 
วาระที่ 4.2 ขอต่อเติมโรงรวบรวมคัดบรรจุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผักวังน้ำเขียว    
  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าของ กรมส่งเสริมการเกษตร 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมดังนี้ 
  1. คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันของประเทศ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน ๒๕๕5 อนุมัติโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิด 
เสรีทางการค้า ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองทุนฯ สนับสนุนเงิน จำนวน 12,514,100 บาท แบ่งเป็นเงิน
จ่ายขาดเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าผัก และโรงเรือนรวบรวม คัดแยกบรรจุ และห้องเย็น รวมทั้ง
ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักของเกษตรกรแต่ละรายในอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่า รวมเป็นเงิน 7,394,100 บาท 
และเงินยืมปลอดดอกเบี้ยเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักของเกษตรกรแต่ละรายในอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่า 
เป็นเงิน 5,120,000 บาท  
  2. คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้มีมติในการประชุม 
ครั้งที ่1/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ดังนี้ 
   1) เห็นชอบปรับลดเป้าหมายจำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจาก 103 ราย 
เหลือ 60 ราย ทั้งนี้ เงื่อนไขจำนวนโรงเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นไปตามจำนวนที่คณะกรรมการสหกรณ์
เห็นชอบ 
   2) เห็นชอบขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพพืชผักวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ของ  
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมยกเว้นค่าปรับผิดนัดชำระหนี้ จำนวน 3,098.57 บาท รายละเอียดดังนี้  
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งวดที่ แผนชำระคืนเงินเดิม แผนชำระคืนเงินใหม่ 
กำหนดชำระ จำนวน (บาท) กำหนดชำระ จำนวน (บาท) 

1 - - - - 
2 24 มีนาคม 2558 903,400 24 มีนาคม 2558 903,400 
3 24 มีนาคม 2559 965,200 24 มีนาคม 2559 751,000 
4 24 มีนาคม 2560 1,065,200 24 มีนาคม 2560 878,675 
5 24 มีนาคม 2561 1,165,200 24 มีนาคม 2561 1,090,525 
6 24 มีนาคม 2562 1,021,000 24 มีนาคม 2562 982,025 
7 - - 24 มีนาคม 2563 139,525 
8 - - 24 มีนาคม 2564 374,850 

รวม  5,120,000  5,120,000 

  ข้อเท็จจริง 
  1. กรมส่งเสริมการเกษตรได้เบิกเงินไปดำเนินโครงการแล้ว 3 ปี รวมเป็นเงิน 12,214,100 
บาท จำแนกเป็นเงินจ่ายขาด 7,094,100 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 5,120,000 บาท และได้ชำระ 
คืนเงินตามแผนการชำระเงินคืนแล้ว จำนวน 3 งวด เป็นเงิน 2,533,075 บาท 
  2. กรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอ ขออนุญาตต่อเติมและปรับปรุงโรงเรือนรวบรวม คัดแยก
บรรจุ ของโครงการ เพ่ือพัฒนาโรงเรือนรวบรวม คัดแยกบรรจุ ให้ได้มาตรฐาน GMP โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินโครงการ มีความเห็นว่าการต่อเติมและปรับปรุงดังกล่าว
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม 

  ข้อเสนอของกรมส่งเสริมการเกษตร 
  ขออนุญาตต่อเติมและปรับปรุงโรงเรือนรวบรวม คัดแยกบรรจุ ของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพผักวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

  ข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการ 
  1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงินกองทุนและการพัสดุ  
พ.ศ. 2548 ข้อ 18 ทรัพย์สินใดๆ ที่จัดหาด้วยเงินกองทุนให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งขณะนี้
โครงการยังอยู่ในระหว่างส่งชำระคืนเงินยืม โดยที่กองทุนฯ ยังไม่ได้อนุมัติยกทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในโครงการ 
ให้เจ้าของโครงการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นทรัพย์สินของโครงการดังกล่าวจึงยังเป็นทรัพย์สินของกองทุนฯ  
  2. จากการตรวจสอบทราบว่า การขออนุญาตต่อเติมและปรับปรุงโรงเรือนรวบรวม คัดแยก
บรรจุ ของโครงการดังกล่าว เป็นการปรับปรุงพ้ืนบริเวณลานจอดรถข้างอาคารจากพ้ืนกรวดเป็นเทปูน การติด
ม่านประตูทางเข้า ซ่อมแซมพ้ืนที่ชำรุดภายในอาคาร และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือป้องกันหลอดไฟชำรุด
เสียหายหล่นใส่พืชผัก โดยการปรับปรุงดังกล่าวจะใช้เงินทุนของสหกรณ์ฯ ดำเนินการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับปรุงอาคารดังกล่าวเพ่ือพัฒนาโรงรวบรวมคัดบรรจุให้ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งไม่ได้
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้อาคารไปจากเดิม แต่เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นการยกระดับการผลิต 
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมมูลค่าของสินค้า และเพ่ิมช่องทางการจำหน่าย ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอำเภอวังน้ำเขียว ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการ
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บริหารจัดการการผลิตและการตลาด อีกท้ังการปรับปรุงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารเดิม และ
ทรัพย์สินของโครงการยังคงอยู่ไม่สูญหาย  

  ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ได้พิจารณาโครงการ  
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 แล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาอนุญาตต่อเติมและปรับปรุงโรงเรือนรวบรวม คัดแยกบรรจุ ของโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผักวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิด  
เสรีทางการค้า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรเสนอ 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 เห็นชอบตามข้อเสนอของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
ความเห็นที่ประชุม 
  ประธาน สอบถามว่า การปรับปรุงอาคารทางสหกรณ์ออกค่าใช้จ่ายเองใช่หรือไม่ 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า การปรับปรุงอาคารอยู่
ในพ้ืนทีข่องสหกรณ์ใช่หรือไม่ ซ่ึงถ้าใช้เงินของสหกรณเ์องก็ไม่น่ามีปัญหา 
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า สหกรณ์ผ่อน
ชำระครบแล้ว และกองทุนฯ ได้มีการโอนทรัพย์สินให้สหกรณ์หรือไม่ หรือยังเป็นของกองทุนฯ อยู่  
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า การปรัปปรุงอาคารสหกรณ์จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองและ
อาคารดังกล่าวอยู่บนพ้ืนที่ของสหกรณ์ ซึ่งการปฏิบัติที่ผ่านมากองทุนฯ จะโอนทรัพย์สินให้เจ้าของโครงการไปใช้
ประโยชน์ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
  กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ท้ายที่สุดแล้วเงินก็กลับคืน
กองทุนฯ ครบ ไม่น่ามีปัญหา 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น มีประโยชน์มากขึ้นก็
เห็นชอบตามที่เสนอ 
  กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อสังเกตว่า กองทุนฯ มีภารกิจในเรื่องจัดสรรเงิน ให้กับสหกรณ์
ให้ กับกลุ่ ม เกษตรกร บางครั้ งมี เรื่ อ งของการก่อสร้ าง หรือจั ดหาอุปกรณ์ ต่ างๆ  ซึ่ งตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายทุนหมุนเวียน ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของทุนหมุนเวียน กำหนดให้
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ ซึ่ง
พบว่าการโอนทรัพย์สินจะกำหนดการโอนไว้เพียงรัฐต่อรัฐ แต่ระหว่างรัฐกับเอกชนไม่สามารถดำเนินการได้  
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ชี้แจงว่า พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง
จะเป็นการซื้อแบบใช้งบประมาณของหน่วยงานใดทรัพย์สินเป็นของหน่วยงานนั้น ในกรณีนี้ กองทุนฯ ให้เอกชน
กู้ โดยจะให้เป็นเงินอุดหนุนภาครัฐ จะมี 2 แบบ คือ แบบอุดหนุน และแบบกู้ ทรัพย์สินนั้นไม่ได้เป็นของกองทุน
ตั้งแต่แรก แตท่ำไมทรัพย์สินยังเป็นของกองทุนฯ ในเมื่อผ่อนหมดแล้ว และมีการโอนให้แล้ว  
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  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ที่ยังเป็นของกองทุนเนื่องจากว่าระเบียบกองทุนฯ ปี 2548 
ข้อ 18 กำหนดว่าด้วยทรัพย์สินใดๆ ที่หามาดว้ยเงินกองทุนฯ เป็นของกองทุนฯ 
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า ในกรณีที่ใช้
เงินหลวงจัดหาทรัพย์สินก็ต้องคืนหลวงให้หมดก่อนถึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ ซึ่งไม่ได้ติดเรื่อง
ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า เมื่อใช้หนี้หมดก็ต้องโอนทรัพย์สินให้ ทั้งนี้เห็นชอบให้ต่อเติมปรับปรุง
อาคารตามท่ีเสนอ 
 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรต่อเติมและปรับปรุงโรงเรือนรวบรวม คัดแยกบรรจุ ของ
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผักวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ื อรองรับผลกระทบจาก 
การเปิดเสรีทางการค้า ตามที่เสนอ 
 
 
วาระที่ 4.3 ขอปรับการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm)         

เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมดังนี้ 
  1. คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕7 อนุมัติโครงการ
พัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพ่ือรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองทุนฯ สนับสนุนเงิน จำนวน จำนวน 77,690,000 บาท  แยกเป็นเงินจ่ายขาด
จำนวน 4,190,000 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจำนวน 73,500,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 6 ปี 
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 6 ปี  6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจากกองทุนฯ แบ่งเป็นระยะเวลาการดำเนินงาน 
6 ปี ระยะเวลาการจัดทำเอกสารเพ่ือปิดโครงการของหน่วยงานต่างๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการดำเนิน
โครงการ มีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงิน 6 ปี โดยเริ่มชำระคืนตั้งแต่สิ ้นปีที่ 4 – ปีที่ 6 รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 73,500,000 บาท  
  2. คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เห็นชอบให้ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) 
เพ่ือรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA ปีที่ 1 กิจกรรมก่อสร้างอาคารโรงเรือนและการติดตั้งอุปกรณ์
ชุดเครื่องรีดนม ออกไปอีก 2 ปี  6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในปีที่  1 เมื่อวันที่   
30 มิถุนายน 2558 เป็นสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในปีที่ 1 ในเดือน ธันวาคม 2560 

  ข้อเท็จจริง 
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ จำนวนทั้งสิ้น 77,690,000 บาท แยกเป็น 
      1) เงินจ่ายขาด จำนวน  4,190,000 บาท 
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   - ค่าใช้จ่ายในการอบรม      จำนวน 2,250,000 บาท 
    1) หลักสูตรการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนม   1,950,000 บาท 

      2) หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม         300,000 บาท 
      - ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
         จำนวน 1,500,000 บาท 

  - ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
          จำนวน    440,000 บาท 
      2) เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 73,500,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกของ
สหกรณ์จำนวน 50 รายๆ ละ 1,470,000 บาท 
   - ค่าพันธุ์โคนม     ฟาร์มละ  800,000 บาท   รวม 40,000,000 บาท 
   - ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์เครื่องรีดนม ฟาร์มละ 600,000 บาท  
         รวม 30,000,000 บาท 
   - ค่ารถลากอาหารสัตว์  ฟาร์มละ    70,000 บาท  รวม   3,500,000 บาท 

  2. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการใน
ปีที่ 1 โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1) อบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนม และหลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 
50 ราย 50 ราย (ร้อยละ 100) 

2) จัดทำระบบ Cooling tank เพ่ือจัดเก็บและรักษาคุณภาพน้ำนมดิบ 50 แท้งค์ 50 แท้งค์ (ร้อยละ 100) 
3) สร้างโรงเรือนและระบบการรีดนมโคในระบบปิดแบบ

อัตโนมัติ 
50 ฟาร์ม 50 ฟาร์ม (ร้อยละ 100) 

4) จัดหาโคนมเพศเมียพันธุ์โฮลสไตรฟรีเชียน (ฟาร์มละ 10 ตัว) 50 ฟาร์ม 50 ฟาร์ม (ร้อยละ 100) 

  3. จากงบประมาณค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดหาแม่พันธุ์โคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนสายเลือด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ เพ่ือสนับสนุนฟาร์มเกษตรกร ฟาร์มละ 10 ตัว จำนวน 50 ฟาร์ม รวมจำนวน ๕๐๐ ตัว 

ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายตัวละ 80,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000,000 บาท ผลการจัดหาปรากฏว่า 
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด สามารถจัดหาโคนมเพศเมียที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ โดยใช้จ่ายจริงเพียง
ตัวละประมาณ 60,000 บาท รวม 500 ตัว เป็นเงิน 29,639,000 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน จำนวน 10,361,000 บาท อย่างไรก็ดี การพัฒนาฟาร์มเกษตรกร ไปสู่ Smart Farm 
เกษตรกรจำเป็นต้องลงทุนเพ่ิมเติมในเรื่องระบบไฟฟ้า 3 เฟส เพ่ือรองรับโรงเรือนและระบบการรีดนมแบบ
อัตโนมัติ พร้อมทั้งลงทุนในเรื่องการพัฒนาระบบน้ำ 

  ข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เสนอขอปรับแผนการใช้จ่าย
เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โครงการพัฒนา
ศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพ่ือรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA ในส่วน
เงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาแม่พันธุ์โคนมพันธุ์ฯ จำนวน 10,361,000 บาท มาใช้จ่ายในการติดตั้ง 
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ระบบไฟฟ้าและขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ที่เกินกว่ากิจกรรมที่โครงการให้การสนับสนุนไว้ของ 
แต่ละฟาร์ม เพ่ือให้ได้มาตรฐาน GAP และ GMP บรรลุเป้าหมายของโครงการ  
 

  ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆของกองทุนฯ ได้พิจารณาโครงการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 แล้วมีมติส่วนใหญ่ว่าไม่สมควรอนุมัติตามที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์เสนอขอนำเงินเหลือจ่ายของโครงการในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนกิจกรรมการจัดหาแม่พันธุ์โค
นม จำนวน10,361,000 บาท ไปใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นซึ่งควรทราบตั้งแต่เริ่มต้นเสนอโครงการและควร
เตรียมการไว้ล่วงหน้า อีกทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำบาดาลได้ดำเนินการไปแล้ว โดยเกษตรกรกู้ยืมเงินจากสหกรณ์
มาลงทุน ดังนั้นการที่พบว่ามีเงินเหลือจ่ายในโครงการแล้วจะนำไปชดเชยค่าใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้จึงไม่สมควร 

  เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา 
  ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559                  
ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีอำนาจพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการและ 
เรื่ อ งต่ างๆ  ที่ เสนอขอความช่ วยเหลือจากกองทุ นฯ และให้ ความเห็ นประกอบการพิ จารณ าของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ดังกล่าว 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เห็นชอบตามข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
ความเหน็ที่ประชุม 

 กรรมการและเลขานุการ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับ
เกษตรกรจำนวน 50 ฟาร์ม ฟาร์มละ 1,470,000 บาท ประกอบด้วยค่าพันธุ์โคนม ฟาร์มละ 10 ตัว รวม 
800,000 บาท  ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์เครื่องรีดนม ฟาร์มละ 600,000 บาท และค่ารถลากอาหารสัตว์ 
ฟาร์มละ 70,000 บาท ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจำนวนดังกล่าวแล้ว เกษตรกร
ต้องออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์เอง โดยมีค่าใช้ประมาณ 
300,000 – 600,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งของฟาร์มเกษตรกร ทั้งนี้การจัดหาแม่พันธุ์โคนมให้กับเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถซื้อได้ต่ำกว่าราคาท่ีตั้งไว้  เนื่องจากแม่พันธุ์โคนมมีราคาถูกลงกว่าช่วงที่ประมาณการ
ราคา ส่งผลให้แต่ละฟาร์มมีเงินเหลือจากกิจกรรมดังกล่าวเฉลี่ย รายละ 207,220 บาท อีกทั้ง เงินดังกล่าวเป็น
เงินที่กองทุนฯ สนับสนุนให้เกษตรกรยืมไปดำเนินการเพ่ือพัฒนาฟาร์มไปสู่  Smart Farm โดยมีกำหนด
ระยะเวลาเงื่อนไขการชำระคืนไว้อย่างชัดเจน การที่เกษตรกรจะนำเงินยืมคงเหลือไปใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนของเกษตรกรในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่
เหมาะสม และไม่ทำให้กองทุนฯ เสียประโยชน์หรือต้องรับภาระด้านเงินทุนเพ่ิมขึ้น ในทางกลับกันจะเป็นการ
ช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเงินที่เหลือจากการจัดหาแม่พันธุ์โคนม
พันธุ์ฯ ของเกษตรกรแต่ละราย ไปสมทบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ ขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งอยู่ภายใต้
กิจกรรมสร้างโรงเรือนและระบบการรีดนมโคในระบบปิดแบบอัตโนมัติ 



23 
 

 ประธาน สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด ได้ขอในเรื่องการจัดสรร
แม่พันธุ์โคนม การก่อสร้างโรงเรือน และการจัดสรรรถลาก จนครบหมดแล้วในวงเงินนี้ เป็นการยืมเงินทั้งก้อน
หรือไม่ และในข้อเสนอนี้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ใช่หรือไม่ ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการชำระเงินคืนของโครงการว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ และเงินคงเหลือที่ทาง 
กสส. ขอนำไปใช้จำนวน 10,361,000 บาท มาใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ ที่เกินกว่ากิจกรรมที่โครงการให้การสนับสนุนไว้ของแต่ละฟาร์ม นั้น สามารถนำไปต่อยอดกลไก
ที่เพ่ิมศักยภาพตรงไหน หากสามารถนำไปเพ่ิมศักยภาพในระบบ Smart Farm ดีขึ้น โดยที่สหกรณ์และสมาชิก
เป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ผิดระเบียบและวัตถุประสงค์ ก็จะเป็นเหตุผลที่นำมาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า โครงการฯ นี้ เป็นการกู้ยืมเงินทั้งก้อน รายละ 
1,470,000 บาท โดยแยกเป็นกิจกรรมตามรายละเอียดของโครงการ ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ ได้ระบุ
เอาไว้ว่าให้ใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมของโครงการที่เสนอมาเท่านั้น โดยกิจกรรมที่เสนอมานั้นแยกเป็นกิจกรรม
จัดหาโคนมเพศเมีย ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์เครื่องรีดนม ค่ารถลากอาหารสัตว์ ไม่ได้มีรายละเอียดกิจกรรม
เรื่องระบบไฟฟ้า เพราะเดิมทีโครงการได้ใช้ระบบไฟฟ้าแบบ 2 เฟส หลังจากได้ดำเนินการแล้วจึงพบว่า 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะการใช้ระบบไฟฟ้าชนิด 2 เฟส ไม่สามารถรักษาคุณภาพน้ำนมทำให้ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส จึงเป็นที่มาของการขออนุมัติคณะกรรมการฯ 
พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการเมื่อปี 2559 และต้องประสานงานกับทางการไฟฟ้าเพ่ือดำเนินการระบบ
ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส แต่ทางเกษตรกรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 600,000 บาท ซึ่ง  
แต่ละฟาร์มจะไม่เท่ากันและเป็นภาระที่ทางเกษตรกรต้องรับภาระเพ่ิมเติม ส่วนในเรื่องระบบของน้ำบาดาลนั้น
ในรายละเอียดของโครงการไม่ได้ระบุเอาไว้ แต่ทางสหกรณ์ได้เข้าไปสนับสนุนให้แต่ละฟาร์มได้มาตรฐาน GAP 
และ GMP จึงต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติมในส่วนของระบบน้ำ ในเรื่องกรณีต่อมาในระเบียบของกองทุนฯ ได้ระบุ
เอาไว้ว่าหากเงินโครงการใช้ไม่หมด จะต้องส่งคืนเงินคงเหลือกลับมายังกองทุนฯ ในกรณีนี้หากโครงการจะต้อง
ส่งคืนเงินกองทุนฯ เกษตรกรที่ได้กู้ยืมเงินไปจะต้องส่งคืนเงินกองทุนฯ รายละประมาณ 200,000 บาท ดังนั้น
จากเดิมที่เกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุนฯ มารายละ 1,470,000 บาท จะคงเหลือ 1,270,000 บาท ซึ่งเงิน
จำนวนดังกล่าวมีแผนการชำระเงินคืนจำนวน 7 ปี และจะครบรอบการชำระเงินคืนในปีหน้า ในส่วนของ
คณะกรรมการฯ มีอำนาจที่จะอนุมัติหรือไม่นั้น คณะกรรมการฯ มีอำนาจอนุมัติตาม พ .ร.บ. ทุนหมุนเวียน  
ปี 2558 ในเรื่องการบริหารงานกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ นั้นเอง และในส่วนของการที่จะให้
เกษตรกรนำเงินคงเหลือจำนวน 10,361,000 บาท ไปใช้ต่อจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไหม จากความเห็นแล้ว
เกิดประโยชน์มากกว่าเกิดผลกระทบ และการวิเคราะห์การคืนเงินกองทุนฯ ของสหกรณ์ฯ นั้น ได้มีการประมาณ
การกระแสเงินสดรับ – จ่าย ของสหกรณ์ฯ ก่อนได้รับเงินสนับสนุนแล้วว่ามีศักยภาพการคืนเงินตามกำหนดเวลา
ได้ ดังนั้นจากที่เกษตรกรกู้ยืมเงินจำนวน 1,470,000 บาท ต่อราย หากต้องคืนเงินคงเหลือกองทุนฯ 
200,000 บาท ต่อราย นั่นเท่ากับ เกษตรกรจะต้องหากู้ยืมเงินเพ่ิมเติม กระแสรายจ่ายที่ได้ประมาณการ
เอาไว้ก็จะเปลี่ยน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในด้านรายจ่ายที่เพ่ิมเติมจากที่ประมาณการเอาไว้ก่อน
หน้านี้ เพราะเงินจำนวนดังกล่าวที่เกษตรกรได้กู้ยืมจากกองทุนฯ ไม่ได้เสียดอกเบี้ย แต่หากต้องกู้ยืมเงินจาก  
ที่อ่ืนจะเป็นภาระต่อเกษตรกร 

 กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์  คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า เงินที่ให้ในกิจกรรม
ค่าพันธุ์โคนม นั้น เป็นโคประเภทไหน พันธุ์อะไร อายุประมาณเท่าไหร่ เพราะเป็นงบประมาณ 80,000 บาท
ต่อตัว ต่อราย จำนวน 10 ตัวต่อราย ค่อนข้างสูง 
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 กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เป็นโคสาวตั้งท้อง และเป็นโคนำเข้าโดยมีกรมปศุสัตว์ 
เป็นผู้คอยช่วยดูแลให้ 

 ประธาน สอบถามเพ่ิมเติมว่า ทางฝ่ายเลขาฯ ได้ลงสำรวจและดูแลหรือไม่ว่าทางโครงการได้
ดำเนินการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมของโครงการฯ เรียบร้อยครบถ้วนแล้วหรือไม่ และอยากให้ชี้แจงเหตุที่ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ มีเหตุผลอ่ืนด้วยหรือไม่ว่าทำไมถึงไม่เห็นชอบ 

 กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์  ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า ทาง
คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นว่าและกังวล เนื่องจากทางโครงการได้ดำเนินการนำเงินที่เหลือไปใช้ในเรื่อง
ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำไปก่อนแล้ว โดยทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ดำเนินการลงพื้นที่ และ
พบว่าใช้เงินเกินกิจกรรมที่ทางกองทุนฯ ให้ไป และผิดเงื่อนไขโดยไม่แจ้งทางกองทุนฯ โดยความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าหากทางคณะกรรมการฯ อนุมัติ จะเป็นการอนุมัติย้อนหลังจึงไม่เห็นชอบด้วยที่จะ
อนุมัต ิ

 กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า รายละเอียดการใช้จ่ายแต่ละราย จะมีอยู่ใน
เอกสารของวาระที่แนบมา โดยบางรายประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนบาท บางราย สองล้านหนึ่งแสนบาท ในส่วน
ความเห็นของทาง สตง. นั้น เป็นความเห็นแบบไม่เป็นทางการ แต่เป็นความเห็นจากการลงสำรวจพ้ืนที่ร่วมกับ
ฝ่ายเลขาฯ โดยระเบียบได้ระบุว่า ให้ใช้จ่ายตามกิจกรรม ซึ่งค่าใช้จ่ายเรื่องระบบไฟฟ้าระบบน้ำ ไม่ได้อยู่ใน
กิจกรรมของโครงการ แต่ได้หารือกับทาง สตง. แล้วให้ความเห็นว่าจะตรวจตามมติกรรมการฯ หาก
คณะกรรมการฯ เห็นชอบอย่างไร ก็จะตรวจสอบตามนั้น 

 ประธาน ให้ความเห็นว่า หากพิจารณาในส่วนของประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและความชอบธรรม แต่เกษตรกรได้รับผลประโยชน์อย่างครบถ้วน โครงการสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ แตห่ากคณะกรรมการฯ ไม่อนุมัติ จะเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรให้แบกรับภาระด้านหนี้สินเพ่ิม 

 กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า การช่วยเหลือของ
กองทุนฯ มีเจตนารมย์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพการแข่งขัน หากพิจารณาอนุมัติโดย
เกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างครบถ้วน และโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยไม่ขัดต่อระเบียบ หรือ 
พ.ร.บ. ทุนหมุนเวียนฯ ที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาได้ตามที่ฝ่ายเลขาฯ ชี้แจง การให้การ
ช่วยเหลือดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง 
 
มติที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีความเห็นว่า กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น กิจการใดที่เป็นการช่วยเหลือหรือพัฒนาเกษตรกร  
ให้เข้มแข็งจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับการสนับสนุน ฉะนั้น การที่โครงการมีเงินเหลือจ่ายในกิจกรรมการจัดหา 
แม่พันธุ์โคนม ซึ่งเป็นเงินที่กองทุนฯ สนับสนุนให้เกษตรกรยืมไปดำเนินการพัฒนาฟาร์มไปสู่ Smart Farm โดย
กำหนดวงเงินยืม และเงื่อนไขการชำระคืนไว้อย่างชัดเจน  รวมถึงได้วิเคราะห์ขีดความสามารถชำระคืนของ
โครงการแล้วว่าเกษตรกรมีความสามารถที่จะส่งชำระคืนตามวงเงินที่ขอยืมไป ดังนั้น การนำเงินยืมคงเหลือ  
ไปสมทบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำซึ่งเป็นกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับฟาร์มมาตรฐาน จะไม่ส่งผลให้
กองทุนฯ หรือราชการต้องเสียประโยชน์หรือรับภาระด้านการเงินเพ่ิมขึ้น กลับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนของเกษตรกร ช่วยให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
ในการพัฒนาฟาร์มโคนมไปสู่ Smart Farm ยกระดับปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐาน ในทาง
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ตรงกันข้ามหากกองทุนฯ ไม่ยินยอมให้เกษตรกรนำเงินคงเหลือดังกล่าวไปใช้ จะเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับเกษตรกรซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนของเกษตรกรในอนาคต ที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำเงินเหลือจ่ายของโครงการกิจกรรมการจัดหาแม่พันธุ์โคนม 
จำนวน 10,361,000 บาท ไปใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ 
  2. ให้สัตยาบรรณรับทราบการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำที่สหกรณ์โคนม 
วังน้ำเย็น จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ ได้ดำเนินการร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

วาระท่ี 4.4 แนวทางเร่งรัดการทำนิติกรรมสัญญาและเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมดังนี้ 
  1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวัน
อังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมได้พิจารณากรณีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอขยายระยะเวลาการชำระ 
คืนเงินโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 อันเนื่องมาจากการทำ
นิติกรรมสัญญาระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความล่าช้า ส่งผลให้วันที่
ครบกำหนดชำระคืนตามนิติกรรมสัญญาระหว่างกองทุนฯ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระหว่างกรมส่งเสริม
สหกรณ์กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มีความแตกต่างกันเป็นเวลานาน ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากรณี
เช่นนี้อีก ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาหามาตรการหรือกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินของหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ และเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้รับอนุมัติ 
  2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 
3/๒๕60 เมื่อวันที ่22 กันยายน 2560 เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำแนวทางเร่งรัดการทำนิติกรรมสัญญา 
และการเบิกจ่ายเงินเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  แนวทางเร่งรัดการทำนิติกรรมสัญญา และการเบิกจ่ายเงิน 
  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เห็นสมควรกำหนดแนวทางเร่งรัดการทำนิติกรรม
สัญญาและเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้ 
  ประเด็นปัญหา           แนวทางการเร่งรัด/ข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายหลังจากโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ยงัไม่เสนอ
เรื่องขอเบิกเงินกองทนุฯ ส่งผลใหก้าร
ดำเนินงานต้องล่าช้าออกไป 

แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมทีไ่ด้รับอนมุัติให้ดำเนินการแล้ว 
ใหห้น่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ทำเรื่องขอเบิกเงินกองทุนฯ 
จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ี
อนุมัติ เว้นแต่จะไดร้ับยกเว้นจากคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

กองทุนฯ จะนับระยะเวลาโครงการทันทีที่โอน
เงินให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่
หน่วยงานนำเงินไปจัดสรรเงินให้สถาบัน
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการทอดหนึ่ง จะทำให้
การนับเวลาครบกำหนดของโครงการไม่
ตรงกัน  

หากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการนำเงินที่ไดร้ับอนุมัตติาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ไปจัดสรรใหส้ถาบันเกษตรกร
หรือเกษตรกร ให้ถือปฏิบัตดิังนี้ 

1) ก่อนขอเบิกเงินจากกองทุนฯ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการเร่งดำเนินการจดัทำนิติกรรมสัญญากับสถาบัน
เกษตรหรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 นับจากวันที่แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ได้รับอนมุัต ิ

2) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำเรื่องขอเบิก
เงินกองทุนฯ จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน 
90 วัน นับจากวันท่ีอนุมัติ พร้อมนิติกรรมสญัญาตามข้อ 
1 เพื่อให้กองทุนฯ กำหนดวันโอนเงินให้สอดคล้องตาม
กำหนดในนิติกรรมสัญญาดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับยกเว้น
จากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
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  ประเด็นปัญหา           แนวทางการเร่งรัด/ข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางตามข้อ 2 หรือไม่ หากเห็นชอบตามที่เสนอฝ่ายเลขานุการฯ 
จะนำแนวทางดังกล่าวกำหนดเป็นข้อบั งคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามมาตรา 21(2) แห่ ง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ต่อไป 

 

ความเห็นที่ประชุม 

  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ควรมีแนวทาง 
การเร่งรัด ไม่เช่นนั้น แต่ละหน่วยงานจะดำเนินการล่าช้า ที่ผ่านมาเป็นปัญหามาก และกลายเป็นภาระของ
คณะกรรมการฯ ที่ต้องมาพิจารณาขยายเวลา และสอบถามว่า ถ้าหน่วยงานราชการไม่ดำเนินการตามนี้ จะมี
บทลงโทษหรือไม่  
  ประธาน ให้ความเห็นว่า การที่หน่วยงานราชการล่าช้า แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารโครงการ อาจทำให้การบริหารโครงการมีปัญหา ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ในเบื้องต้น
ควรมีการวางกรอบหลักเกณฑ์ตรงนี้ก่อน และนำข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องบทลงโทษไปพิจารณา และ
จะมีบทบังคับใช้อย่างไร ซ่ึงถ้าไม่ได้ ในครั้งต่อไปอาจจะต้องพิจารณาเป็นกรณพิีเศษว่าจะให้โอกาสหรือไม่ 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอแนะว่า ถ้าหน่วยงานราชการ
ที่เคยมีปัญหามาขอรับการสนับสนุนอีก และยังเป็นเหมือนเดิม ในครั้งต่อไปอาจบอกเกษตรกรว่า ขอระงับการ
พิจารณาไว้ก่อน เพราะหน่วยงานนี้ขึ้นบัญชีดำอยู่กับทางกองทุนฯ ให้เกษตรกรลองหาหน่วยงานอ่ืนแทน 
ได้หรือไม่ เพราะที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรมีอยู่เพียง 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริม

กรณีโครงการมีระยะเวลาการดำเนินงาน
หลายปี กองทุนฯ จะโอนเงินให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยแบ่งออกเป็นปีๆ 
ตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งหลายโครงการเมื่อ
เบิกเงินไปดำเนินการในปีแรกแล้ว การขอเบิก
เงินเพื่อนำไปดำเนินงานปีต่อไปจะค่อนข้าง
ล่าช้า ส่งผลให้มีระยะเวลาการดำเนินงานและ
การใช้เงินไม่เพียงพอตามแผนการดำเนินงาน  

กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมตัิให้ดำเนินการ มี
ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี และกองทุนฯ แบ่งการจัดสรร
เงินออกเป็นระยะๆ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ทำเรื่องขอ
เบิกเงนิกองทุนฯ จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำหรับการ
ดำเนินงานในระยะต่อไป เมื่อถึงกำหนดหรือก่อนจะถึงกำหนดการ
ใช้เงินภายใน 30 วันทำการ  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าของ
โครงการ ท่ีได้รับเงินจากกองทุนฯ มิได้
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน   

กรณีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าของโครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรเงินจากกองทุน มิได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานท่ี
กำหนด ให้หน่วยงานผูร้ับผดิชอบโครงการหรือเจ้าของโครงการส่ง
เงินคืนกองทุนฯ ภายใน 30 วัน นบัจากวันที่ได้รับเงิน เว้นแต่จะ
ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 
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สหกรณ์ ถ้าระบุว่า โครงการนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักไหน หรือกองไหน จะเอาบัญชีขึ้นไว้กับ 
สำนักนั้นหรือกองนั้นไดห้รือไม่ 
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า เวลาที่มี
การรายงานผลการประเมินกองทุนให้คณะรัฐมนตรีทราบ  ถ้ากองทุนหรือหน่วยงานราชการส่งส่งงบการเงิน
ล่าช้า ทางกระทรวงการคลังก็จะรายงานคณะรัฐมนตรีว่า หน่วยงานราชการไม่ส่งงบการเงินให้ เหตุผลที่
กระทรวงการคลังทำไดเ้พียงเท่านี้ เพราะบทบาทภารกิจของหน่วยงานราชการถูกกำหนดไว้เฉพาะเจาะจง 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า หน่วยงานราชการเป็นที่ตัวกลางสำคัญ กองทุนฯ วางระเบียบและ
แจ้งให้ทราบทั่วกันว่า กองทุนฯ จะใช้ระเบียบแบบนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามที่กำหนด ถ้ามีความประสงค์
จะใช้เงิน ให้ถือตามระเบียบที่กองทุนฯ กำหนด เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนได้ต่อไป ส่วนกรอบที่วางไว้ให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการขอใช้เงินให้ทราบว่า กองทุนฯ มีการปรับเปลี่ยนในเรื่อง
การติดตาม เร่งรัด ตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นชอบ และให้ถือปฏิบัติเพ่ือให้กองทุนมีประสิทธิภาพในการใช้เงิน  
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า ถ้าเบิกจากเงิน
ฝากคลังของกองทุนฯ แล้วส่งเข้าฝากเข้าคลังของส่วนราชการ ทางกองทุนฯ จะติดตามผ่านระบบ GFMIS ได้
หรือไม ่เพราะกรมบัญชีกลางมีการเร่งรัดทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณอยู่แล้ว 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า สามารถติดตามได้ในระบบ GFMIS 

มติที่ประชุม 

  เห็นชอบแนวทางเร่งรัดการทำนิติกรรมสัญญา และการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐ
ผู้รับผิดชอบโครงการตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และให้นำทางดังกล่าวประกาศเป็นข้อบังคับของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามมาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
ต่อไป 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

  - ไม่มี - 

 

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 

 
 
    นายเมธี  จันต๊ะ  ผู้จดรายงานการประชุม 
    เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 

    นายเอกราช  ตรีลพ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร 


